



การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA)

ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพ และปริมณฑล)

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

วันพุธที่ ๒๔-วันศุกร์ที่ ๒๖ ห้องราชา๒ อาคาร๒ ชั้น๑๑ และวันอังคารที่ ๓๐ - วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องปรีช็บบอลรูม ๓ อาคาร๒ ชั้น๑๑ โรงแรมปรีช็พพาเลซ กรุงเทพ

๑ หลักการและเหตุผล

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก ในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็น เครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ญ อยุทธยา เป็นประธาน และมี สศช. และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และมี อำนาจหน้าที่สำคัญในการ ๑) กำหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทำ SEA ๒) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำ SEA ให้ชัดเจน และ ๓) กำหนด แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กพย. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อน SEA และแนวทาง (Guideline) การจัดทำ SEA ที่ คณะอนุกรรมการ SEA ได้จัดทำขึ้นแล้ว โดยในระยะต่อไป จะได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการจัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนและ พัฒนาระบบ SEA ของประเทศต่อไป

ในแนวทางการขับเคลื่อน SEA นั้น กพย. ได้กำหนดประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดทำ SEA ไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) แผนด้านคมนาคม ๒) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม ๓) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ ๔) ผังเมือง ๕) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล ๖) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ๗) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน

สศช. จึงได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทาง (Guideline) SEA ของประเทศให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑๕๐ คน เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒ วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนให้ SEA ถูกใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

๒) เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย

๑) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงาน

๒) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ SEA

๓) หน่วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่

๔) สถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ

๕) บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ อาทิ

- มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานอย่างน้อย ๓ ปี
- มีประสบการณ์ด้านการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงาน หรือด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)
- มีโอกาสได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานด้านการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงาน และ/หรือ การจัดทำ SEA

๔ รูปแบบ

ช่วงที่ ๑ : การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ช่วงที่ ๒ : กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา

ช่วงที่ ๓ : การนำเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม

โดย สศช. จะส่งหนังสือเพื่อเป็นการขอบคุณในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA นี้ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังจากการฝึกอบรม

๕ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพ และปริมณฑล) จำนวน ๕ วัน กำหนดจัดในวันพุธที่ ๒๔-วันศุกร์ที่ ๒๖ ห้องราชา๒ อาคาร๒ ชั้น๑๑ และวันอังคารที่ ๓๐ - วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องปรีณซ์บอลรูม ๓ อาคาร๒ ชั้น๑๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพ

๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

๒) ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงข้อเสนอการจัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติ

๗ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ